



8 พฤษภาคม 2558 หน้า

‘อำนวยการ’เผย ‘ไทย-จีน’ จ่อเซ็น MOU ขายข้าว – ยางพารา’ล็อตใหม่



6 พ.ค.58 นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ตนจะเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ในเรื่องของสัมพันธภาพไทย - จีน 40 ปี โดยไทยจะซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีน ส่วนประเทศจีนนั้นเบื้องต้นยืนยันว่า จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทย ได้แก่ ข้าว 2 ล้านตัน และยางพาราอีก 2 แสนตัน ในราคาพิเศษ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันทั้งสองประเทศ โดยยืนยันว่าการทำสัญญาไทยจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน



เลาะรั้วเกษตร : ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

เลาะรั้วเกษตรสัปดาห์นี้ มาติดตามการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหยุดยาวหลายวันต่อกัน มาเริ่มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่นำโดยท่าน อธิบดี โอภาส กลั่นบุศย์ เดินทางแก้ปัญหาปากท้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้กับประชาชนในย่านมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ด้วยการเปิดขายข้าวแครงราคาถูก เริ่มต้นที่จานละ 10 บาท ซึ่งใช้พื้นที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ขาย จะแช่บ หรือไม่ ต้องไปชิมเอง แต่เท่าที่แอบไปชิมดู ต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆ ที่สำคัญ วันเปิดงาน “เซฟโอภาส” ลงทุนवादลดตายปรุงอาหารด้วยตัวเองหละขอรบ ใครไปใกล้ๆ แถวนั้นก็เข้าไปรับประทานอาหารกันได้ เพราะนอกจากจะมีอาหารให้รับประทานยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่เป็นผลผลิตของสหกรณ์ กันได้มากมาย ทั้งข้าว ทั้งไข่ และสินค้าอีกเยอะ ที่ผลิตโดยพี่น้องชาวสหกรณ์ ที่นำมาฝากขาย นอกจากจะได้อ้อมรอยยังได้ช่วยเกษตรกรไปในตัวด้วยครับ

แวะมาดูการเดินหน้าแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯอีกเรื่องที่เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร จากหลายเรื่องที่ยัง ล่าช้าก็ยังมีเรื่องดีๆ โดยกระทรวงเกษตรฯได้ใช้พื้นที่คลองบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลจัดงานเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้บริโภคผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้าเกษตรที่นำมาขายอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรและชาวสหกรณ์เจ้าของสวนผักและผลไม้ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของตนเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง อ้าวใครต้องการของดีราคาถูก ก็เชิญแวะเวียนกันไปจับจ่ายกันนะครับ เพราะของเขาดีจริงๆ อ้อมรอยและถูกอย่างนี้ มีที่ไหน หละครับ

และที่สำคัญ นอกจากจะได้ซื้อผักและผลไม้ราคาถูกแล้ว หากประชาชนท่านใดสนใจ จะเริ่มต้นอยากเป็นเกษตรกรชาวสวน งานนี้ยังมีกิ่งพันธุ์ผลไม้ และพันธุ์ไม้จำหน่าย โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนนำมาขายกันมากมาย งานนี้พี่ๆ เขาใจดี อยากรปลูกอะไร เขาแนะนำให้ได้ แถมยังมีการสาธิตการแปรรูปผักและผลไม้ให้ได้ชมกันอีกด้วย หากยังไม่พอใจ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ อยากรเรียนการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ เขายังเปิดสอนให้ด้วย ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ได้อะไรกลับบ้านลองแวะไปดูอาจปิ้งไอเดีย ในการเดินหน้าสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง

เลาะมาดูอีกเรื่องใกล้ที่สุดการทำงานที่จะมาถึง อีกไม่กี่วันก็จะถึงการเริ่มต้น หลังวันแรกนาขวัญในสัปดาห์หน้า โดยในส่วนกรมการข้าว ก็ได้จัดเตรียมพร้อมเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ส่วนหนึ่ง ถึงแม้จะไม่เต็มร้อย แต่ท่านรัฐมนตรี “ปิติพงศ์ พิษบัญญู ณ อยุธยา” ก็มีแนวคิด จากนี้ไปจะให้กรมการข้าวเดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อผลิตข้าวส่งออกรายใหญ่ของโลกให้ได้ ในปี 2562 กันดู แม้ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้คิดจะทำ เพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรมนี้ เขาเสียจริงจก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

-2-

มาถึงเรื่องสุดท้าย ที่คนถามมามากกว่า ของดีราคาถูกมีที่ไหนคำตอบก็ กระทรวงเกษตรฯนี้แหละครับ โดยเฉพาะ ยางพารา ตอนนี้ก็มีแว่วว่าจะถูกแสนถูกลงไปอีก เพราะเข้ามาถึงฤดูการเปิดกรีดยางแล้ว ทางรัฐบาลชุดนี้ที่มี พี่ท่าน“อำนาจ ปะติเส” ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยางทั้งระบบ ยังไม่เดินหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะวันนี้ เห็นแต่ท่านเดินหาแนวร่วมที่ใช้ เดินหน้าโครงการมูลภัณฑ์กันชนต่อ แต่พอพูดที่เวทีไหน เกษตรกรเขาก็สวนกลับทุกเวทีว่ามันไม่ดีหรอก“พี่น้อง” โดยเฉพาะ กลุ่มก่อนแกนนำเกษตรกรคนที่เคยหนุนเต็มทีวันนี้ก็ตีตัวออกห่างไปทุกทีเพราะเห็นความดีที่ท่านทำ ไม่เชื่อลองถามคนข้างๆ ท่านดูก็แล้วกัน ไม่อยากอธิบายกันมากกว่า มันเป็นอย่างไร เพราะถึงวันนี้ ยางยังคงค้างในสต็อกเช่นเดิม 4 แสนตัน ไม่รู้จะอันไว้ ขายชาติไหน ยังไงช่วยหาทางออกที เพราะหากไม่เตรียมการอะไรสักอย่างวันนี้ อีกไม่นานเกษตรกรคงทนไม่ไหว แน่ๆ ยังไง ท่านนายกฯช่วยทีนะขอรับ สงสารชาวสวนยางเออะ

ราชดำเนิน



8 พฤษภาคม 2558 หน้า 13



ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

เลาะร่องเกษตรสัปดาห์นี้ มาติดตามการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนหยุดยาวหลายวันต่อกัน มาเริ่มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่นำโดยท่าน อธิบดี โอภาส กลั่นบุญชัย เดินทางแก้ปัญหาปากท้องตามแผนนโยบายของรัฐบาล ให้กับประชาชนในย่านมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ด้วยการเปิดขายข้าวแครงราคาถูก เริ่มต้นที่จานละ 10 บาท ซึ่งใช้พื้นที่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ขาย จะแซบ หรือไม่ต้องไปชิมเอง แต่เท่าที่แอบไปชิมดู ต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆ ที่สำคัญ วันเปิดงาน “สหโอภาส” ลงทุนवादลวดลายปรุงอาหารด้วยตัวเองหละขอรับ ใครไปใกล้ๆ แลวนั้นก็เข้าไปรับประทานอาหารกันได้ เพราะนอกจากจะมีอาหารให้รับประทานยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่เป็นผลผลิตของสหกรณ์ กันได้มากมาย ทั้งข้าว ทั้งไข่ และสินค้าอีกปาดะ ที่ผลิตโดยพี่น้องชาวสหกรณ์ ที่นำมาฝากขาย นอกจากนี้ได้อิมพอร์ตอ้อยยังได้ช่วยเกษตรกรไปในตัวด้วยครับ

แะมาดูการเดินทางแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯอีกเรื่องที่เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร จากหลายเรื่องที่ยังล่าช้าก็ยังมีเรื่องดีๆ โดยกระทรวงเกษตรฯได้ใช้พื้นที่คลองบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลจัดงานเทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีท่านนายกรัฐมนตรื พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้บริโภคผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้าเกษตรที่นำมาขายอย่างเป็นธรรมชาติและเดียวกัน ยังเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรและชาวสหกรณ์เจ้าของสวนผักและผลไม้ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของตนเองสู่ผู้บริโภคโดยตรง ชาวใครต้องการของดีราคาถูก ก็เชิญแวะเวียนกันไปจับจ่ายกันนะครับ เพราะของเขาดีจริงๆ อร่อยและถูกอย่างนี้ มีที่ไหนหละครับ

และที่สำคัญ นอกจากจะได้ซื้อ

ผักและผลไม้ราคาถูกแล้ว หากประชาชนท่านใดสนใจ จะเริ่มต้นอยากเป็นเกษตรกรชาวสวน งานนี้ยังมีกิ่งพันธุ์ผลไม้ และพันธุ์ไม้จำหน่าย โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนนำมาขายกันมากมาย งานนี้พี่ๆ เขาใจดี ออกปลูกอะไร เขาแนะนำให้ได้ แล้วยังมีการสาธิตการแปรรูปผักและผลไม้ให้ได้ชมกันอีกด้วย หากยังไม่พอใจ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ออกเรียนการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ เขายังเปิดสอนให้ด้วย ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ได้อะไรกลับบ้านลงแะไปดูอาจปิ้งใจเดียว ในการเดินทางสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง

เลาะมาดูอีกเรื่องที่ได้สู่ผู้ดูการทำงานที่ จะมาถึง อีกไม่กี่วันก็จะถึงการเริ่มต้นหลังวันแรกนาขวัญในสัปดาห์หน้า โดยในส่วนกรมการข้าว ก็ได้จัดเตรียมพร้อมเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่เต็มร้อย แต่ท่านรัฐมนตรี “ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ก็มีแนวคิด จากนี้ไปจะให้กรมการข้าวเดินทางผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อผลิตข้าวส่งออกรายใหญ่ของโลกให้ได้ ในปี 2562 กันดู แม้ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้คิดจะทำ เพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรมนี้ เขาเจียบจริงๆ

มาถึงเรื่องสุดท้าย ที่คนถามมามากว่า ของดีราคาถูกมีที่ไหนคำตอบก็กระทรวงเกษตรฯนี้แหละครับ โดยเฉพาะ ยางพารา ตอนนี้มีวิธีแะว่าจะถูกแสนถูกลงไปอีก เพราะเข้ามาถึงฤดูกาลเปิดกรีดยางแล้ว ทางรัฐบาลชุดนี้ที่มี พี่ท่าน “อานวย ประดิเส” ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยางทั้งระบบ ยังไม่เดินทางเท่าที่ควรจะเป็นเพราะวันนี้ เห็นแต่ท่านเดินทางแะร่วมที่ ใช้เดินทางโครงการมูลนิธิกันจนค่อ แต่พอพูดที่เวทีไหน เกษตรกรเขาก็สวนกลับทุกเวทีว่า มันไม่ดีหรอก “พีนวย” โดยเฉพาะกลุ่มก่อนแกนนำเกษตรกรคนที่เคยหนุนเต็มที่วันนี้ก็ตีตัวออกห่างไปทุกทีเพราะเห็นความดีที่ท่านทำ ไม่เชื่อลองถามคนข้างๆ ท่านดูก็แล้วกัน ไม่อยากอธิบายกันมากกว่า มันเป็นอย่างนี้ เพราะถึงวันนี้ ยางยังคงค้างในสต็อกเช่นเดิม 4 แสนตัน ไม้รู้จะอันไ้ขายชาติไหน ยังไงช่วยหาทางออกที เพราะหากไม่เตรียมการอะไรสักอย่างวันนี้ อีกไม่นานเกษตรกรคงทนไม่ไหว แน่ๆ ยังไงท่านนายกฯช่วยทีนะขอรับ สงสารชาวสวนยางเออะ

ราชดำเนิน



8 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

เจรจาญี่ปุ่นซื้อถ่านจากไม้ยางพาราไทย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย. เปิดเผยว่า สกย. ได้หารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ในการรับรองการนำเข้าเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทำเป็นถ่าน เพื่อนำส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนำไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล

ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ และขณะนี้ทางญี่ปุ่นมีการนำเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก

และในประเทศไทยก็มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุดิบเป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ยังคงติดประเด็นเรื่องการรับรองไม้ยางที่นำไปทำเป็นผงถ่าน จำต้องเป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า

สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาคเกษตรกรโดยตรง จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากการปลูก ไม่ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ.



8 พฤษภาคม 2558 หน้า 7

ไทยลงนามซื้อรถไฟเร็วสูง แลกขายข้าว-ยางพาราจีน

นายอานวย ปะติเส รถมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 7 พ.ค. จะเดินทางไปประเทศจีน เพื่อลงนามซื้อรถกล (เอ็มไอยู) ความสัมพันธ์ไทย-จีน 40 ปี โดยรัฐบาลไทยตกลงซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีน ขณะที่จีนจะซื้อข้าว 2 ล้านตัน และยางพาราอีก 2 แสนตัน ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ประเทศ ยืนยันว่าการทำสัญญาครั้งนี้ไทยจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรสวนยาง เรียกร้องให้มีการยกเลิกสัญญาในการขายข้าวให้กับบริษัทไชน่าที่ไชน่า

ยอมรับมอบยางตามสัญญา นั้น ยืนยันว่าจะไม่มี การยกเลิกขายยางแน่นอน และจะทยอยระบาย ให้เสร็จสิ้นตามสัญญา เพื่อไม่ให้กระทบต่อฤดู เปิดกรีดยางใหม่ในเดือนนี้ “รัฐจะไม่ยกเลิกเพราะสัญญาที่ทำ ระหว่างไทยกับเอกชนจีนเป็นการซื้อขายปกติ กับองค์การสวนยาง และไม่เสียเปรียบดังนั้นทุกอย่าง เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมด ตามที่ตกลง กันไว้ที่ราคา กก.ละ 63-65 บาท ส่วนเศษยาง ชั้นต่ำสุด กก.ละ 40 กว่าบาท โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างส่งมอบและส่งมอบสิ้นสุดสุดท้ายปลาย เดือน มี.ค. 59 ขณะที่การเรียกร้องให้นำยางใน

สต็อกมาใช้ในประเทศนั้น จะต้องดูความเหมาะสม หากราคาสูงจะต้องส่งออกทั้งหมด และถ้าราคาต่ำถึงจะนำมาใช้ในประเทศตามข้อ เรียกร้อง” สำหรับข้อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาขาย ทั้งระบบ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเสนอให้รัฐบาลจ่าย ค่าชดเชยราคาขายให้กับเกษตรกรแทนโครงการ มูลภัณฑ์กันชน เรื่องนี้พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอ และจะนำข้อเสนอทั้งหมด ส่งให้ทางคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เป็น ผู้ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะ ตนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้.

8 พฤษภาคม 2558 หน้า 12 (1)



สกก.เมืองนราธิวาส จำกัด ก้าวสำเร็จ...การทำธุรกิจรวบรวมยางแผ่น



สกู๊ปพิเศษ

ความเสถียรของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญตัวหนึ่ง ในการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งและสิ่งสำคัญคือการเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสามารถกินดีอยู่ดี มีอาชีพที่มั่นคง

เช่นเดียวกับ **สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด** ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาปากท้องของสมาชิก โดยการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบริหารงาน จากเริ่มต้นเพียง 2 ปีก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่าง

มั่นคง

สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2516 ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อบริการสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง 1,489 คน โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การปลูกยางพารา แต่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายน้ำยางให้แก่พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับราคาที่ไม่เป็นธรรม ถูกโกงตาชั่ง และต้องเสียดำพาทะหนะในการบรรทุกยางไปจำหน่าย จากปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกทำให้คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ จึงปรึกษาทหารหรือพร้อมมีนโยบายในการช่วยเหลือสมาชิก โดยการเปิด **“ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ”**

สหกรณ์ ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

8 พฤษภาคม 2558 หน้า 12 (2)

คือ สหกรณ์เป็นผู้ออกทุนให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์รับซื้อน้ำยาง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมยางแผ่นดิบสมาชิกรายอื่นๆ และนำส่งสหกรณ์เพื่อลงบัญชี โดยทางสหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนในการร่วมดำเนินธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์จะมีรถกระบะ และรถบรรทุก 6 ล้อ คอยบริการอำนวยความสะดวกในการขนส่งยางแผ่นดิบ ตกวันละ 10 ตัน หากเป็นช่วงที่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที่น้ำยางออกมาก ก็จะรวบรวมยางแผ่นดิบได้ปริมาณมากกว่า 10 ตัน/วัน ปัจจุบันสหกรณ์ส่งจำหน่ายยางแผ่นดิบให้กับบริษัทบริดจสโตน เนเชอรัล รีบเบอร์ (ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ เป็นหลัก

ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบของสหกรณ์ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต้นทุนสามารถสร้างกำไรปีละ 500,000 กว่าบาท เพราะสหกรณ์ได้เข้าไปพ่วงราคา และแทรกแซงราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อราคาถูก ในราคาที่ยุติธรรม ใช้ตาชั่งที่ได้มาตรฐาน และให้บริการรับซื้อถึงบ้านสมาชิก

นางสาวสุชนิ์ เคนสันติกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบของสหกรณ์เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จากกระบะ 1 คัน เร่ขายพ่อค้าในท้องถิ่น หรือบริษัทในท้องถิ่น จนเติบโตสามารถซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเพิ่ม เพื่อสามารถขนส่งยางแผ่นดิบส่งจำหน่ายบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งการก้าวเดินของธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบสู่ความสำเร็จ ส่วนสำคัญคือ สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือ และไว้วางใจในการร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ยึดหลักการบริหารงานเน้นความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ เสียสละ เพื่อนำพาสหกรณ์สู่ความเจริญ ส่งเสริมให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี



8 พฤษภาคม 2558 หน้า 54 (1)



ยุทธศาสตร์ 'ปายาง' กู้ชีพชาวสวนยาง

สถานการณ์ภาคใต้ในวันนี้ มีคำพูดติดปากอยู่ว่า 'ของแพง ยางถูก ลูกออกรดถูกยัด' ซึ่งสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดีว่า เศรษฐกิจของคนใต้ขึ้นอยู่กับราคายางพารา ซึ่งปลูกยางพารามาหลายร้อยปี แต่ราคายางพาราในปัจจุบันตกต่ำก็โลกรั่มละ 40 กว่าบาท ไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรง รายได้ซิกหน้ำไม่ถึงหลัก ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปทั่วประเทศ ทั่วทุกภาค ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว เวียดนาม ก็มีการปลูกยางพารากันจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยางรายใหญ่ของไทย ก็ปลูกยางพาราย่างขนาดใหญ่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ

ต่อจากนี้ไปพอจะมองเห็นแนวโน้มได้ไม่ยากว่า ราคายางพาราของไทยจะตกต่ำอยู่เช่นนี้ต่อไป เพราะปริมาณยางพาราในตลาดมีมาก อีกทั้งจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ผลิตยางพาราเองโดยไม่ต้องพึ่งยางพาราจากไทย

เมื่อสถานการณ์และแนวโน้มเป็นเช่นนี้ การจะหวังให้ราคายางพาราสูงขึ้นเหมือนที่ผ่านมาก็คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นต้องหันมาคิดใหม่ว่าจะอะไรคือทางรอดของชาวสวนยาง

ตลอดปีเศษที่ราคายางตกต่ำ พี่น้องชาวสวนยางออกมาประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้ราคายางสูงขึ้น ขอร้อยบาทบ้าง แปดสิบบาทบ้าง แต่รัฐทำได้เพียงจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น โดยรัฐบาลบอกว่าทุกอาชีพเดือดร้อนหมด จะให้รัฐช่วยทุกคนจนเป็นที่พอใจย่อมเป็นไปได้

ในขณะที่เดียวกันชาวสวนยางก็มียอมจำนน ได้รวมตัวกันเป็น 'องค์กรกู้ชีพชาวสวนยาง' เรียกร้องให้รัฐขึ้นราคายางพาราไปพร้อมๆ กับการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยางพาราที่พวกเขามองว่า ล้าสมัย ชาวสวนยางถูกเอาเปรียบ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อชาวสวนยางพาราในหลายๆ ประเด็น เช่น คำจำกัดความของชาวสวนยางต้องหมายรวมถึงแรงงานรับจ้างกรีดยางพาราด้วย ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของสวน รวมทั้งประเด็นเรื่องของกองทุนต่างๆ ต้องได้รับการแก้ไขเช่นกัน ซึ่งการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มีความคืบหน้าไปมาก ก็ต้องติดตามกันดูว่าจะออกมาอย่างไร และเป็นคุณอย่างยั่งยืนต่อชาวสวนยางหรือไม่

แต่แนวทางที่ผมเห็นว่าจะเป็นทางออกของชาวสวนยางได้นั้นก็คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการทำ 'สวนยาง' เป็น 'ปายาง' หมายความว่า เดิมบนที่ดินปลูกยางแต่เพียงอย่างเดียว รายได้จึงมาจากทางเดียว นั่นคือ การขายน้ำยางพารา ชีวิตและครอบครัวฝากไว้กับน้ำยางพาราเพียงอย่างเดียว ราคาขึ้นอยู่กับกลไกตลาดที่ชาวสวนกำหนดไม่ได้ ดังนั้น ทางออกก็ต้องทำให้ชีวิตชาวสวนยางไม่ขึ้นต่อราคายางพาราเพียงอย่างเดียว ต้องสร้างรายได้หลายๆ ทางจากที่ดินแปลงเดียวกัน

ขอให้มองอดีตก่อนมีสวนยาง คนได้มีวิถีการปลูกพืชแบบ



8 พฤษภาคม 2558 หน้า 54 (2)



'สมรม' คือปลูกพืชหลายๆ อย่าง ทั้งไม้ใช้สอย ไม้ผล พืชกินใบ พืชกินหัวได้ดินและพืชสมุนไพรมั่วจะไม่ว่ารวย แต่ชีวิตก็ไม่ลำบาก สภาพดินก็มีความสมบูรณ์และหลากหลายทางนิเวศ ภูมิปัญญาในการปลูกพืชก็รักษาไว้ได้

แต่การเข้ามาของสวนยางพารา ผืนดินก็ถูกไถเหี้ยนเหียนเพื่อปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว การไถที่ดินจนพืชพรรณนานาชนิดหมดสิ้นเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงเป็นการไถเอาพรรณไม้ความสมบูรณ์ของผืนดิน แต่ได้ไถภูมิปัญญาวิถีชีวิตในการเพาะปลูกกลบฝังดินไปด้วย

ดังนั้น ทางรอดของชาวสวนยางในขณะนี้จึงเห็นว่าควรปรับวิถีการผลิตใหม่เปลี่ยนจาก 'สวนยาง' เป็น 'ปาย่าง' โดยนำภูมิปัญญาในอดีตกลับมาปลูกพืชหลากหลายชนิดแซมลงไป ในสวนยาง ซึ่งปัจจุบันมีชาวสวนยางจำนวนไม่น้อยที่ลงมือทำเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

จากการที่ผมลงไปคุยกับชาวบ้านที่ได้ปฏิบัติจริง พบว่ามีพืชไม่น้อยกว่า 30 ชนิดที่สามารถปลูกร่วมกับยางพาราได้ในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม้ใช้สอย เช่น ตะเคียนทอง สะเดา เหยือก ไม้เคี่ยม ไม้ผล เช่น มังคุด ละมุด สละ พืชผัก เช่น ผักเหลียง ต้นเล็ง และพืชสมุนไพรรวมทั้งพืชสวนครัวก็ปลูกได้หลายชนิด เช่น ขิง ข่า พริกไทย กระวาน ฯลฯ

การเปลี่ยนสวนยางเป็นปาย่างเช่นนี้ ผมเห็นว่าจะเกิดประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน ประการแรก คือ จะมีรายได้จากหลายๆ ทาง ซึ่งจากการพูดคุยกับชาวสวนที่ประสบผลสำเร็จพบว่า ผักเหลียงสามารถเก็บขายได้เดือนละ 2 ครั้ง มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ส่วนผลไม้ก็ให้ผลตามฤดูกาล

ประการถัดมาก็คือ ทำให้ระบบนิเวศของสวนยางเกิดความสมดุลขึ้น สภาพดินดีขึ้น สัตว์ตามธรรมชาติอาศัยอยู่ได้ และยังสามารเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่อ่าน

หมู่บ้านพึ่งได้อีกด้วย ที่สำคัญก็คือ เป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาของการทำสวนสมรมให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ปาย่างจึงไม่เพียงเป็นที่มาของรายได้เท่านั้น

แต่ยังเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวได้อีกด้วย

ในทางปฏิบัติก็ไม่ยาก ชาวบ้านอาจลงมือทำประมาณ 3-5 ไร่ ก็เพียงพอ พันธุ์ไม้ต่างๆ ก็มีอยู่ในท้องถิ่น หรือแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้กัน อาศัยความขยัน เอาใจใส่ ก็จะเสริมสวนยางเป็นปาย่างได้

ผมว่าเรื่องนี้ต้องทำเชิงยุทธศาสตร์คือ ทั่วไปตีฆ้องร้องป่าวให้ความรู้ สร้างการตื่นตัว มีแปลงตัวอย่างให้ได้ดูงาน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งตัวจักรสำคัญในการเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ กลุ่มองค์กรชุมชนที่ทำงานด้านการเกษตรหรือสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว โดยภาครัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นยุทธศาสตร์ปาย่างระดับจังหวัดให้ได้ ซึ่งขณะนี้ผมทราบว่าหลายจังหวัดได้เริ่มตื่นตัว ลงมือทำกันบ้างแล้ว เช่น ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล ฯลฯ

นอกจากยุทธศาสตร์ปาย่างแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากเช่นกัน คือ 'การแปรรูป' โดยการนำน้ำยางพาราไปแปรรูปเป็นการผลิตภัณฑ์ต่างๆ คนจีนพูดว่า "เห็นคนไทยขายน้ำยางมาตั้งร้อยปีแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังขายน้ำยางอยู่เหมือนเดิม" ซึ่งก็เป็นความจริง นั่นแสดงว่า เราไม่ให้ความสำคัญกับการแปรรูป ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑ์หลายอย่างสามารถทำได้ไม่ยาก เช่น ที่นอน กุ้งมือ รองเท้า ฯลฯ แต่รัฐไม่จริงจังกับเรื่องนี้

คงถึงเวลาแล้วที่รัฐจะหันมาสนใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปจากยางพาราโดยคนไทยเอง ซึ่งถ้าทำได้ทุกจังหวัดก็จะเป็นเรื่องดี เช่นเดียวกับชาวสวนยางที่ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกจาก 'สวนยาง' เป็น 'ปาย่าง' เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ธรรมชาติที่สมดุล ■

8 พฤษภาคม 2558 หน้า 8

รัฐเร่งແກ้กบฏบองให้เกษตรกร ช่วยเรื่องลดต้นทุน-เร่งขึ้นทะเบียนชาวนา

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่าในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ(กรม.เศรษฐกิจ)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับเป็นแม่ข่าย กำหนดวิธีช่วยเหลือเกษตรกรด้วย
การออกบัตรหรือคู่มือ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนทางการผลิต เช่น ปุ๋ย
หรือเมล็ดพันธุ์ในราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้
ในระยะยาว และศึกษาการออกนโยบายที่เป็นตัวเงินเข้าไปอุดหนุน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพ
เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการออกคู่มือ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเลือก
ซื้อวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนแนวทางการเก็บ
ข้อมูลที่ดินนั้นคาดว่าจะใช้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการให้ นโยบาย
ของรัฐให้ตรงจุด และตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา
นโยบายของรัฐยังคงไม่ทั่วถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหา

ขณะเดียวกันนายกฯ ยังสั่งให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง

การคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ขึ้น
ทะเบียนชาวนาทั่วประเทศ โดยแยกให้เห็นชัดว่าชาวนาคคนใดเป็น
เจ้าของที่ดินทำนาเอง หรือเป็นชาวนาที่เช่าที่ดินทำนา มีจำนวน
เท่าใด ซึ่งผู้ที่เช่าที่ดินทำนาต้องมีสัญญาเช่าเพื่อนำมาจดทะเบียนกับภาค
รัฐเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รัฐมีฐานข้อมูล

เพราะเมื่อถึงช่วงที่จะต้องออกนโยบายเข้าไปสนับสนุน จะได้
ช่วยเหลือได้ตรงจุดจริงๆ จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลก็ให้ขยายผลไปจด
ทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ เช่น ปาล์มและยางพาราในระยะ
ต่อไปด้วย

นายกฯ ติดตามสถานการณ์เรื่องข้าวเป็นหลัก ขณะนี้กระทรวง
เกษตรฯ มีโรคแมลงพอกมาแล้วว่าจะทำอะไรบ้าง จึงสั่งให้ไป
ประสานงานทุกหน่วยงานทำตามแผนให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้
รองรับฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ และยังย้ำถึงการ
ทำความเข้าใจกับชาวนาในช่วงที่ผ่านมาว่า รัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วน
เสร็จแล้ว

ไวย้อย่างพาราราคาคก แคมเกาหลีหลอกลงทุนรับซื้อถูก

ธุรกิจไวย้อย่างพาราไวยซัพพลายไวย้อย่างล้นราคาคก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี.ก.พลังงานช่วยแก้ไข ล่าสุดเจอนักลงทุนเกาหลีได้หลอกเสนอราคาซื้อไวย้อุดพาลเลตราคาส่ง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้านบาท กลับกดราคาซื้อแบบขาดทุน

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันปริมาณไวย้อย่างพาราที่ล้นระบบแต่ไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปัญหา 3 ประเด็น คือ 1) ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจำหน่ายไม่พอรองรับ แม้ว่าจะมีการทำหนังสือขอผลิตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่ไม่มีการรับรองโครงการในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมืองใหม่ระบุว่าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลาานาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไวย้อย่างยังเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไล่ตัดไวย้อย่างทิ้ง และจูงใจด้วยการชดเชยเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากเดิมที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผลให้ปริมาณไวย้อย่างล้นตลาดและถูกกดราคาซื้อหน้าโรงงานจากเดิมที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ที่ราคา 330 บาท/ตัน ล่าสุดในกลุ่มไวย้อย่างพารายังเจอปัญหาการส่งออก "วุฒพาลเลต" หรือการนำไม้มาอัดเม็ด สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมาเสนอรับซื้อที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มรวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน กลับกดราคาซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก

"การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมื่อภายในประเทศสามารถผลิตเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น"

นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ภายในสมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราพยายามจะส่งออกวุฒพาลเลตไปยังประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการค้า เพราะในบางประเทศกำหนดว่า ผู้ส่งออกไวย้อย่างจะต้องมีภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมีการปลูกไวย้อย่างยืนและมีการทดแทน แต่สำหรับประเทศไทยไม่มีหน่วยงานได้รับผิดชอบรับรองให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหานี้ไปที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) แต่ยังไม่มีการพิจารณา และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย



-2-

นอกจากนี้ต้องการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน ส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า รูปแบบ Feed in Tariff หรือ FiT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือที่กำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.99 บาท/หน่วย กำลังผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และกำลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา 4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

www.facebook.com/PrachachatOnline

ทวิตเตอร์ @prachachat

ส่งออกไทยไปจีนทรุดต่อเนื่อง
ไตรมาสแรกติดลบ 14%/สภาพอหิวาต์สาเหตทำวูบ



รายการ	มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ		อัตรายายตัว (%)	
	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)
มูลค่าการค้า	63,582.75	15,316.34	-2.12	0.61
การส่งออก	25,084.40	5,583.45	-7.89	-14.41
การนำเข้า	38,498.34	9,732.88	2.04	11.88
ดุลการค้า	-13,413.94	-4,149.43	-	-

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ส่งออกจีนทรุด ส่งผลส่งออกไทยไปจีนแย่มากตาม ไตรมาสแรกติดลบกว่า 14% มันสำปะหลัง ยางพารา เดิมภัณฑ์ตัวเลขแดงทุกกลุ่ม เอกชนชี้เหตุขยาดรถยนต์จีนถูกสหรัฐฯใช้มาตรการเอตี ส่งผลนำเข้ายางวัตถุดิบจากไทยไปผลิตส่งออกลดลง ขณะน้ำมันโลกถูกลง นำเข้ามันสำปะหลังผลิตเอทานอลวูบตาม เอกชนชี้แนวโน้มส่งออกไทยลดลงเนื่องจากลงทุนต่างชาติย้ายออก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยถึงการค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 1.76 ล้านล้านหยวน (286.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกันของปีนี้ จากก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ลดลง 11.3 และ 10.8% ตามลำดับ ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 การค้าระหว่างประเทศของจีนลดลง 6% โดยมีมูลค่า 5.54 ล้านล้านหยวน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.9% และการนำเข้าลดลง 17.3%

ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2558 ยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน โดยมูลค่าการค้าลดลง 2.1% สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับ 2 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 3.2% ตามด้วยญี่ปุ่น มูลค่าการค้าลดลง 11% โดยโฆษกของกรมศุลกากรจีนให้เหตุผลของการค้าระหว่างประเทศของจีนที่ลดลงว่า เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยับคองอ่อนแอ และความกดดันเศรษฐกิจในประเทศจีนกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัว ประกอบกับช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนี้ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้บริษัทและโรงงานหลายแห่งต้องปิด

-2-

ทำการเป็นสัปดาห์ ในขณะที่วันตรุษจีนของปีที่ผ่านมาตรงกับเดือนมกราคม ทำให้ต้องเปรียบเทียบกับฐานคำนวณตัวเลขที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปีนี้เงินยังเกินดุลการค้าถึง 755.3 ล้านหยวน

จากการตรวจสอบข้อมูลของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) เงินยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้า (ส่งออก+นำเข้า) ระหว่างกัน 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 0.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกมูลค่า 5.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 14.4% นำเข้ามูลค่า 9.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.8% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าเงิน 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีนประกอบด้วย เม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ยางพารา, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ โดยมูลค่าการส่งออกไปจีนของแต่ละสินค้า -2.01, -11.32, -43.42, +3.19 และ -29.72% ตามลำดับ

นายบัณฑิต วงศ์สีลโซติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยส่งออกไปจีนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีนี้นั้น มีปัจจัยสำคัญจากก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(เอดี) สินค้ายางรถยนต์จากจีน มีผลให้จีนนำเข้ายางพาราจากไทยลดลง ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่จากไทยเพื่อไปผลิตเอทานอล แต่เวลานี้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และถูกกว่าเอทานอล ทำให้ชาวจีนหันไปใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น

"ในทางกลับกันในไตรมาสแรกของปีนี้ไทยมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 26% เพราะเราไม่มีสินค้าที่แข่งกับเขาได้ เนื่องจากในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ มีบริษัทต่างชาติเกือบ 1 หมื่นบริษัทที่ย้ายออกจากไทย ในจำนวนนี้เป็นญี่ปุ่นกว่า 7 พันบริษัท เช่นโตชิบา ปิดโรงงานที่ไทยไปเปิดที่ฟิลิปปินส์ และปัจจุบันการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของต่างชาติ ในลักษณะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนในหลายประเทศ เมื่อเขาปิดโรงงานที่ไทย การส่งออกของเราก็จะกระทบเช่นในปัจจุบัน"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,050 วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

#ThanOnline #ThanTalk #Thansettakij #ฐานเศรษฐกิจ

สก็๊ปพิเศษ สกก.เมืองนราธิวาส จำกัด ก้าวสำเร็จ...การทำธุรกิจรวบรวมยางแผ่น



ความเสถียร ของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญตัวหนึ่ง ในการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และสิ่งสำคัญ คือ การเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก สามารถกินดีอยู่ดี มีอาชีพที่มั่นคง

เช่นเดียวกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาปากท้องของสมาชิก โดยการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบริหารงาน จากเริ่มต้นเพียง 2 ปีกว่า แต่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2516 ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อบริการสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง 1,489 คน โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การปลูกยางพารา แต่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายน้ำยางให้แก่พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับราคาที่ไม่เป็นธรรม ถูกโกงตาชั่ง และต้องเสียค่าพาหนะในการบรรทุกยางไปจำหน่าย จากปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ทำให้คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ จึงปรึกษาหารือ พร้อมมีนโยบายในการช่วยเหลือสมาชิก โดยการเปิด “ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ”

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย คือ สหกรณ์ฯ เป็นผู้ออกทุนให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์รับซื้อน้ำยาง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมยางแผ่นดิบสมาชิกรายอื่นๆ และนำส่งสหกรณ์ฯ เพื่อลงบัญชี โดยทางสหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนในการร่วมดำเนินธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะมีรถกระบะ และรถบรรทุก 6 ล้อ คอยบริการอำนวยความสะดวกในการขนส่งยางแผ่นดิบ ตกวันละ 10 ตัน หากเป็นช่วงที่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที่



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

-2-

น้ำยางออกมาก ก็จะรวบรวมยางแผ่นดิบได้ปริมาณมากกว่า 10 ตัน/วัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ส่งจำหน่ายยางแผ่นดิบให้กับบริษัท บริดจสโตน เนเซอร์ล รับเบอร์ (ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ เป็นหลัก

ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ของสหกรณ์ฯ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต้นทุน สามารถสร้างกำไรปีละ 500,000 กว่าบาท เพราะสหกรณ์ฯ ได้เข้าไปพุงราคา และแทรกแซงราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อราคาถูก ในราคาที่ยุติธรรม ใช้ตาชั่งที่ได้มาตรฐาน และให้บริการรับซื้อถึงบ้านสมาชิก

นางสาวสุชินี เคนสันติกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบของสหกรณ์ฯ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จากกระบะ 1 คัน เร่ขายพ่อค้าในท้องถิ่น หรือบริษัทในท้องถิ่น จนเติบโตสามารถซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเพิ่ม เพื่อสามารถขนส่งยางแผ่นดิบส่งจำหน่ายบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งการก้าวเดินของธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบสู่ความสำเร็จ ส่วนสำคัญคือ สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือ และไว้วางใจในการร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ฯ ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ยึดหลักการบริหารงาน เน้นความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ เสียสละ เพื่อนำพาสหกรณ์สู่ความเจริญ ส่งเสริมให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี

สกย. ไฟเขียว ยัน สนับสนุนรับรองไม้ยางพารา ทางกรมส่งเสริมการค้า ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น
เจรจามาตรการส่งออก - นำเข้า วัสดุพาเลท เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล



กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดตลาดการแปรรูปเศษไม้ยางอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ค่อนข้างทิ้ง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลให้กับตลาดต่างประเทศ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย. ในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรับรองเรื่องของการนำเข้าเศษไม้ยางพารา ซึ่งเสียจากไม้ยางพารา เข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทำเป็นถ่าน เพื่อนำส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนำไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการนำเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุดิบเป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นำไปทำเป็นถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาคเกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจาก การปลูก ไม่ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ



-2-

“ผมคิดว่า เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการ ภายในประเทศที่คิดจะทำเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่ง เศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เอามาบดเพื่อที่จะไปทำเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทำลายด้วยการเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี”

นางอุมาพร พุตระกูล ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วู้ดพาล์ท” ไปยังประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากกรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด ทำให้โรงงานก็มีจำนวนลดลง ส่งผลต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากขึ้น ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเป็นรูปแบบของ “วู้ดชิฟ” ซึ่งเป็นเศษไม้จริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาทำเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่ต้องการจะลดมลภาวะ จึงทำให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลิตโดยชีวมวล ทั้งนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่นำมาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มีหลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี้ **ยางพารา** มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตนี้ได้อย่างไร ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความสนใจที่จะผลิตวู้ดพาล์ทจากเศษไม้**ยางพารา** ที่ผ่านมา **ไม้ยางพารา**ที่มีการโค่นแล้วในส่วนที่เหลือก็ต้องการเผา ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม้**ยางพารา**มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาอัดแท่งเป็นชีล้อย จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ**ยางพารา** และสร้างรายได้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการต่อไป

นางอุมาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการนำเข้าวู้ดพาล์ทไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีการขออนุญาต โดยเฉพาะเรื่อง ใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะกฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุไว้ว่า ไม้ที่นำมาทำนั้น ทำมาจากเศษไม้**ยางพารา**และไม่ได้ นำมาจากการตัดไม้ทำลายป่า แต่เป็นป่าที่ต้องมีการปลูกทดแทนอยู่แล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรองในส่วนนี้ได้ จะต้องให้ทาง สกย. พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคิดว่า สกย. จะเป็นไฟสว่างให้ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ได้ขณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง สำหรับช่องทางการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการวู้ดพาล์ทประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019 มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมีความตื่นตัวและกำลังเร่งสร้างโรงงานประมาณ 50 แห่ง ในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นภาคที่ปลูก**ยางพารา**เป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แต่หากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่น ยอมรับการรับรองการนำเข้าดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น





-3-

นายโยชิอะกิ โยเนะยะมะ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางการค้า เจโทร กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ว่า เจโทร มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมกันด้วย การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่ส่งออกของชาวไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวัตถุดิบที่จะนำไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึงเป็นบทบาทของเราที่มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำธุรกิจระหว่างผู้นำเข้า และส่งออกของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาหรือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้**ยางพารา**สามารถกระจ่ายได้อย่างชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลับไปดำเนินการให้กระบวนการต่างๆ นั้น สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทเทรดดิ้ง ที่ต้องการใช้วุฒิปาเลทมีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงในเวลาอันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรู้สึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และทำการนำเข้าเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายด้วย



เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เผย สถานการณ์ยางพารา ปี 2558

 แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี

 วันที่ข่าว : 6 พฤษภาคม 2558

นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราช่วงการเปิดกรีด เดือน พฤษภาคม 2558 มีแนวโน้ม อยู่ในช่วง 60-70 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง และการเพิ่มผลผลิตยางไม่มากเหมือนในอดีต นอกจากนี้ความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้ผลิตยางรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีมาตรการจำกัดการส่งออกยางไปตลาดโลก และเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ประมาณการความต้องการใช้ยางใน ปี 2558 มีจำนวน 12.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.7 ขณะเดียวกันผลผลิตมีเพียง 12.1 ล้านตัน จึงมีความต้องการใช้มากกว่าผลผลิต 293.000 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งจะทำให้มีความต้องการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนมากขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช ภูมิ

Rewriter : ลลิตีวรดา ปุยอรุณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สกย. ไฟเขียวรับรองไม้ยางผลิตวุ๊ดปาเลทส่งไปญี่ปุ่นเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในฐานะโฆษก สกย. เปิดเผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมมือหรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรับรองเรื่องของการนำเข้าเศษไม้ยางพารา ซึ่เลื่อยจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทำเป็นถ่าน เพื่อนำส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนำไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการนำเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวุ๊ดที่เป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นำไปทำเป็นผงถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาคเกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจาก การปลูก ไม่ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ

“เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศที่คิดจะทำเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่ง เศษไม้เล็ก ๆ รากไม้ยาง เอามาบดเพื่อที่จะไปทำเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทำลายด้วยการเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี”

นางอุมาพร พุตระกูล ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งในอีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วุ๊ดปาเลท” ไปยังประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากการณีเหตุการณ์โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลของญี่ปุ่นระเบิด ทำให้โรงงานก็มีจำนวนลดลง ส่งผลต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากขึ้น ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเป็นรูปแบบของ “วุ๊ดชิฟ” ซึ่งเป็นเศษไม้จริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาทำเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่ต้องการจะลดมลภาวะ จึงทำให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลิตโดยชีวมวล ทั้งนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่นำมาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มีหลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี้ ยางพารามีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตนี้ได้อย่างไร ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความสนใจที่จะผลิตวุ๊ดปาเลทจากเศษไม้ยางพารา ที่ผ่านมา ไม้ยางพาราที่มีการโค่นแล้วในส่วนที่เหลือก็ต้องการเผา ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาอัดแท่งเป็นชีเลื่อย จะสร้าง



มูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา และสร้างรายได้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการต่อไป

สำหรับกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีการเจรจา โดยเฉพาะเรื่องใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะกฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุว่า ไม้ที่นำมาทำนั้น ทำมาจากเศษไม้ยางพาราและไม้ได้นำมาจากการตัดไม้ทำลายป่า แต่เป็นป่าที่ต้องมีการปลูกทดแทนอยู่แล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรองในส่วนนี้ได้ จะต้องให้ทาง สกย. พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคิดว่า สกย. จะเป็นไฟสว่างให้ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ได้ ขณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง สำหรับช่องทางการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการวัตถุดิบประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019 มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมีความตื่นตัวและกำลังเร่งสร้างโรงงานประมาณ 50 แห่งในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นภาคที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แต่หากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่นยอมรับการรับรองการนำเข้าดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

นายโยชิอากิ โยเนะยะมะ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางการค้า เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่า เจโทร มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมกันด้วย การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่ส่งออกของชาวไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวัตถุดิบที่จะนำไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึงเป็นบทบาทของเราที่มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำธุรกิจระหว่างผู้นำเข้า และส่งออกของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาหรือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลผลิตทางการเกษตรเป็นไม้ยางพาราสามารถกระจ่างได้อย่างชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลับไปดำเนินการให้กระบวนการต่างๆ นั้น สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทเทคดิง ที่ต้องการใช้วัตถุดิบมีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงในเวลาอันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรู้สึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และทำให้การนำเข้าเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายด้วย